



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 11 มูลค่าข่าว 64,719.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘โมโตจีพี’พร้อม! ‘บุรีรัมย์’ยกระดับ ภาษาให้บุคลากร

**บุรีรัมย์** • ความเคลื่อนไหวศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี รายการ “พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018” ซึ่งจะระเบิดความมันส์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ พร้อมขิมลางใหม่โรงด้วย “วินเทอร์เทสต์” จากนักขี่ระดับโลกที่จะลัดฟ้ามาร่วมทดสอบสิ่งแวดล้อมแข่งขันจริงล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.2561

ล่าสุด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้จัดโครงการ “ASK ME” หรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ เฟลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอควาเรียม แคมป์ ย่านเกอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่า เนื่องจากทุกวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์กำลังก้าวเข้าสู่การเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานโลก ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาสากล และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ และหวังว่าการนำเอาบุคลากรในระดับประ

เทศมาให้ความรู้และคำแนะนำในครั้งนี้จะช่วยพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นไปอีก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำวิทยากรระดับประเทศมาอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน กว่า 120 คน โดยวิทยากรที่จะมาฝึกทักษะในด้านต่างๆ ประกอบด้วย อาจารย์คริสโตเฟอร์ โรที เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School, นายรัชฎ์ ดันวิระ ช่างภาพงาน Moto GP ที่เดินทางถ่ายภาพการแข่งขัน Moto GP มาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี Mr.John Robert Power สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก มาเป็นเวลากว่า 87 ปี ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพก่อตั้งโดยมิลสเตอร์ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส เมื่อปี 2466 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่งทั่วโลก, นายพีรชัย ภัคธาดารัตกุล Business Development Manager จากบริษัท ทูคอบเปอร์เรชั่น ผู้ที่เดินทางมาแล้วกว่า 427 เมือง 78 ประเทศทั่วโลก และคณะอาจารย์จากคณะพลศึกษา เอกสัมพันธ์ทางการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ